

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Plông

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XV - Kỳ họp Chuyên đề.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân huyện. Trên cơ sở Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Plông và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên, tham dự cuộc họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện; các Phòng, ban có liên quan¹. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn để ban hành Nghị quyết

Tại Khoản 2, Điều 83 của Luật Đầu tư công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp như sau “*Xem xét, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu*”; đồng thời tại Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nay có một số dự án phải điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư cho phù hợp với mục tiêu và tính chất đầu tư; một số dự án vướng mắc về quy hoạch (lâm nghiệp, đất đai, ...) một số dự án chưa cấp thiết

¹ Ngày ngày 17 tháng 10 năm 2024 Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp thẩm tra tại Hội trường tầng 2 – Khu E HĐND&UBND huyện (thành phần gồm: Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo TT HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thành viên Ban KTXH, Lãnh đạo các phòng: TN&MT, TC-KH; NN&PTNT, KTHT, LD&TBXH, phòng Dân tộc, phòng GD&ĐT, Ban XDCB huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn, Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện).

đầu tư điều chỉnh sang những dự án cấp thiết đầu tư nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Danh mục điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Plông

- **Lý do điều chỉnh:** Danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Plông đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 với tổng kế hoạch vốn 371.662 triệu đồng. Qua báo cáo của các chủ đầu tư, hiện nay có một số dự án cần phải điều chỉnh danh mục đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư cho phù hợp với mục tiêu và tính chất đầu tư; một số dự án vướng mắc về quy hoạch (lâm nghiệp, đất đai, ...) một số dự án chưa cấp thiết đầu tư điều chỉnh sang những dự án cấp thiết để đầu tư nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025....

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án UBND huyện trình:

a. Danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Plông là 20 dự án với tổng mức đầu tư 100.961 triệu đồng trong đó vốn ngân sách trung ương: 84.396 triệu đồng, (Chi tiết tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện).

b. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung là 371.662 triệu đồng (Chi tiết tại Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện).

3. Quan điểm của Ban Kinh tế - Xã hội

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban nhận cơ bản thống nhất việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Kon Plông, bên cạnh đó Ban đề nghị một số vấn đề sau:

- Việc UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra một số dự án vướng mắc về quy hoạch (lâm nghiệp, đất đai, ...) trong đó một số dự án chưa cấp thiết đầu tư cần điều chỉnh sang những dự án cần thiết hơn trong giai đoạn này nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban đề nghị các chủ đầu tư cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chọn và đăng ký dự kiến danh mục đầu tư công của các năm tiếp theo, đồng thời phải có văn bản giải trình với cử tri nơi có các danh mục dự án đã được đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp gần nhất trách cử tri ý kiến, kiến nghị nhiều lần.

- Sau khi được Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để xây dựng công trình hoàn thành đưa

vào sử dụng, nhằm đạt mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời cập nhật, bổ sung dự kiến các danh mục dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng qui định hiện hành.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp Chuyên đề, Hội đồng nhân dân huyện Khoá XV, kính trình đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND & UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VPHĐND&UBND; Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Xuân Quý